
 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด  
สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี  ๒๕๖๗  คร้ังที่  ๑  

วันพฤหัสบดีที ่ ๒๗  มิถนุายน  พ.ศ.๒๕๖๗ 
เร่ือง  การพิจารณากิจการในวงงานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด 
----------------------------------------------------------------- 

 
รายช่ือผู้มาประชุม 
 

ลำดับ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายประเจน บุบผาแสง ประธานสภา อบต.  
2 นายวิบูลย์ หงษา รองประธานสภา อบต.   

3 นางศริญญา ราชเจริญ เลขานุการสภา อบต.   

4 นายหนกูวน ทวยภา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑   

5 นายพลวุฒิ โคตรด ี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒  
6 นางสังวาลย์ ปะเสทะโก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓   

7 นางราตรี แน่นอุดร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔   

8 นายสุวรรณ ์ เทียมจันทร์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕   

9 นายอุทัย อุดมดี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖  
10 นายสุริยา ลอยคลัง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗   

11 นายบุญมี ปะเสทะโก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘   

12 นายนิคม ราชบุโฮม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙   

13 นายสมบัติ ชาดา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐   

14 นายอามิตรตา เทียกทุม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๑   

15 นายประมวล สุมิตร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๒   

16 นางบัวไข   คงประเสริฐ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๖   

17 นายเสกสรร ไชยตระมาตร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๗   

18 นายแสวง  วรรณโพธิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๘   
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
๑. นายนิกาย    รัตนเมือง นายก อบต.หนองคูขาด  
๒. นายประยูร  มูลราช รองนายก อบต.หนองคูขาด  
๓. นายสมหมาย  เทียบฤทธิ์ รองนายก อบต.หนองคูขาด  
๔. นายวิชัย  ชมภูน้อย เลขานุการนายก อบต.  
๕. นายสุทธินันท์  พรอินทร์ รองปลัด อบต.หนองคูขาด  
๖. นายสุรศักดิ์  ไชยรงศรี ผู้อำนวยการกองคลัง  

-/นางสาวชมภูนุช 



ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
๗. นางสาวชมภูนุช   ศรีคลัง นักทรัพยากรบุคคล รก.หัวหน้าสำนักปลัด 
๘. นางสาวพัชราภรณ์  แสนศร ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น 
นางศริญญา ราชเจริญ เรียนประธานสภาฯ  และสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน  ตามท่ีประธานสภาฯ ได้ 
เลขานุการสภาฯ กำหนดให้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี ๒๕๖๗  

ครั้งที ่ ๑  ในวันนี้ ดิฉัน นางศริญญา  ราชเจริญ  เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจ
นับจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด  ที่ได้ลงชื่อใน
สมุดลงเวลาและที่นั่งอยู่ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอันทรง
เกียรติแห่งนี้ จำนวน  ๑๘   ท่าน ครบองค์ประชุม ลำดับต่อไป ขอกราบ
เรยีนเชิญ ประธานในพิธี  ได้จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย 
---------สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้เข้ารว่มประชุมลุกขึ้น
ยกมือไหว้และกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย------------------------------------ 

 

ระเบียบวาระที่ 1    เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑  เรื่องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด  สมัยสามัญ  
สมัยที่  2  ประจำปี ๒๕๖๗  ครั้งที่  ๑    

นายประเจน บุบผาแสง  วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด สมัยสามญั  
ประธานสภาฯ   สมัยที่  2  ประจำปี ๒๕๖๗  ครั้งที่  ๑  ซึ่งได้กำหนดสมัยประชุมสภาฯ   

เมือ่ครั้งประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ที่ผ่านมา  โดยกำหนดให้การ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบหนองคูขาด  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  
ประจำปี  256๗ เริ่มข้ึนตั้งแต่วันที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๗  มีกำหนด  
15  วัน  จึงกำหนดเรียกประชุมฯ  ในวันนี้  คือวันที่  ๒๗  มิถุนายน  
๒๕๖๗   โดยมีการพิจารณากิจการที่เก่ียวข้องกับกิจการงานสภา  ตามท่ี
ฝ่ายบริหารได้ยื่นญัตติ  เพ่ือบรรจุในวาระการประชุมสภาฯ  และให้สภาฯ  
ได้พิจารณาในระเบียบวาระของการประชุมสภาฯ ในครั้งนี้  ขอให้ที่ประชุม
สภาฯ ได้รับทราบ  ในวันนี้  สมาชิกสภาฯ มาประชุมครบทุกท่านนะครับ 

มติทีป่ระชุม   รับทราบ 
     
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลหนองคขูาด   

สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจำปี  256๗  
นายประเจน บุบผาแสง  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด  ได้มีการประชุมสภาฯ 
ประธานสภาฯ   สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจำปี  256๗   ที่ผ่านมา  โดยเป็นการ 

พิจารณากิจการที่เกี่ยวข้องกับวงงานกิจการสภาฯ  ซ่ึงเลขานุการสภาฯ  ได้
จัดทำรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย และได้มีการจัดส่งให้
สมาชิกสภาฯ  ตรวจทานล่วงหน้า  ขอให้สมาชิกสภาฯ  ได้ตรวจทานดูอีก
ครั้งก่อนที่จะมีการขอมติสภาฯ เพื่อรับรองรายงานการประชุมต่อไป  หาก
มีข้อผิดพลาดสามารถขอแก้ไขเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ ได ้  ก่อนที่
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  จะได้ลงนามเพ่ือรับรองการตรวจ
รายงานการประชุมต่อไป  หากไม่มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดที่จะขอแก้ไข   

-/ รายงาน.. 

-๒- 



   -๓- 
 

รายงานการประชุม  กระผมในนามของประธานสภาฯ  จะขอมติรับรอง
รายงานการประชุมสภาฯ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองคูขาด  ครั้งแรกต่อไป   สมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะรับรองรายงานการ
ประชุมสภาฯ  ครั้งแรก  โปรดยกมือครับ และขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจ
นับจำนวนสมาชิกฯ  ที่ยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องกะทู้ถาม 
    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการท้องถ่ินตั้งขึน้พิจารณาเสร็จแล้ว 
    - ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องที่เสนอใหม่ 
5.1 รายงานผลการดำเนินงานการกำกบัและติดตาม  ประจำปี  ๒๕๖๗  
รอบ  ๖  เดือน 

นายประเจน บุบผาแสง  ตามท่ีฝ่ายบริหารได้ยื่นญัตติรายงานผลการดำเนินงานการกำกับและ 
ประธานสภาฯ ติดตาม  ประจำปี  ๒๕๖๗  รอบ  ๖  เดือน  ขอให้ฝ่ายบริหารได้ชี้แจง

เหตุผลและความจำเป็นในร่างข้อบัญญัติฯ  ดังกล่าว  เชิญครับ 
นายนิกาย  รัตนเมือง  เรียน   ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด  สมาชิก 
นายก อบต.หนองคูขาด สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ที่เคารพทุกท่าน กระผมนาย

นิกาย  รัตนเมือง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด  ขออนุญาต
ต่อที่ประชุมสภาฯ ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด เป็นผู้ชี้แจงให้สภาฯ ได้รับทราบ 
ต่อไป 

นายสุทธินันท์  พรอินทร์ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุก 
รองปลัด อบต. ท่าน กระผมนายสุทธินันท์  พรอินทร์  ตำแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหาร

ส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด  
ขออนุญาตสภาฯ เป็นผู้ชี้แจงการรายงานและกำกับติดตามผลการ
ดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗  รอบ  ๖ เดือน ซึ่งระเบียบฯ กำหนดให้
รายงานต่อสภาฯ ให้รับทราบ อย่างน้อย ๑  ครั้ง แต่ งานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ได้จัดทำรายงานผลฯ ในรอบ ๖ เดือน จึงเสนอสภาฯ ให้รับทราบ 
และขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ งานนโยบายและแผนฯ เป็นผู้ชี้แจง
รายละเอียดให้สภาฯ ได้รับทราบ ครับ  

นางสาวพัชราภรณ์ แสนศรี เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประชุมทุกท่าน  ดิฉัน นางสาวพัชราภรณ์  แสนศรี  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์

นโยบายและแผนชำนาญการ  ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดรายงานการ
ดำเนินงานและการกำกับติดตาม ประจำปี ๒๕๖๗  รอบ ๖ เดือน  ดังมี
รายละเอียดต่อไปนี้ 

 ----------------------------รายละเอียดเอกสารแนบ----------------------------- 
-/นายประเจน.... 



-๔- 
 

นายประเจน บุบผาแสง ขอบคุณฝ่ายบริหาร  ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด รายงานการดำเนินงานและ 
ประธานสภาฯ การกำกบัติดตาม ประจำปี ๒๕๖๗  รอบ ๖ เดือน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมี

ข้อสงสัยที่จะอภิปรายซักถามหรือไม่ หากไม่มี ถือว่าสภาฯ ได้รับทราบ
รายงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยนะครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องอ่ืน ๆ  
 

นายประเจน บุบผาแสง มีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ ท่านใด  หรือ พนักงานส่วนตำบล  จะ 
ประธานสภาฯ ประชาสัมพันธ์ หรือชี้แจง  เกี่ยวกับงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

หนองคูขาด เชิญชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ  ได้ครับ  หากมี เชิญครับ 
นางบัวใข คงประเสริฐ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ดิฉัน   
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16 นางบัวใข  คงประเสริฐ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  16  ขอสอบถามฝ่ายบริหาร  

จำนวน  ๓  เรื่อง ดังนี้ เรื่องแรก เกี่ยวกับการซ่อมแซมศูนย์ฝึกอาชีพ หมู่ที่ 
๑๖ ที่เกิดไฟไหม้ ซึ่งดิฉันได้ขอความอนุเคราะห์มายังฝ่ายบริหารเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ไม่ทราบว่าได้ดำเนินการอย่าง  เรื่องท่ีสอง เกี่ยวกับโครงการ
ฝึกอบรมแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ที่
ยังไมด่ำเนินการจัดโครงการฯ ไม่ทราบว่าจะจัดช่วงไหน เพราะปัจจุบัน
ปัญหายาเสพติดในชุมชนเป็นปัญหาเพ่ิมมากขึน้ทุกวัน  จึงอยากให้
ดำเนินการอย่างเร่งด่วน เรื่องที่สาม โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน ซ่ึงต้ังงบประมาณไว้จำนวน  ๑๕๐,๐๐๐  บาท จะเป็นการ
ไปศึกษาดูงาน หรือดำเนินการอย่างไร  เพราะเท่าท่ีดิฉันได้ไปร่วมจุดตรวจ
ในช่วงเทศกาล พบว่า อปพร. ได้เข้าเวรปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจไม่เป็นไป
ตามท่ีได้รับมอบหมาย อยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาดได้
กำชับและตรวจตราการเข้าเวรจุดตรวจอย่างเคร่งครัดด้วย   

นายสุทธินันท์ พรอินทร์ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุก 
รองปลัด อบต. ท่าน กระผมนายสุทธินันท์  พรอินทร์  ตำแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหาร

ส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด  
ขออนุญาตชี้แจงตามทีท่่านสมาชิกสภาฯ ได้สอบถามมาเก่ียวกับ
งบประมาณโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ซึ่ง
งบประมาณท่ีตั้งไว้เป็นการดำเนินการเพื่อจัดตั้งและฝึกอบรม อปพร. ราย
ใหม่  โดยงานป้องกันฯ ไดเ้สนอขอมา ส่วนเรื่องโครงการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด จะเร่งดำเนินการจัดกิจกรรมให้
เป็นไปตามอำนาจหน้าที่และกลุ่มเป้าหมาย  อีกท้ังเรื่องการซ่อมแซมศูนย์
ฝึกอาชีพ อยู่ระหว่างรอช่างประมาณการ ซึ่งขณะนี้ ผู้อำนวยการกองช่างได้
ยื่นหนังสือลาออกจากราชการ เป็นเหตุให้ อบต.ขาดแคลนช่าง ครับ 

นายเสกสรร  ไชยตระมาตร เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  กระผม  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 นายเสกสรร  ไชยตระมาตร  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  17  ขอสอบถามฝ่าย

บริหารเกี่ยวกับถนนของบ้านฝายป่าบัว หมู่ที่  ๘  ซึ่งพบว่าเกิดปัญหาน้ำขัง 
 

-/มาเป็น.. 



                         -๕-    

 
มาเป็นเวลานานไม่มีการดำเนินการแก้ไข  ฝากฝ่ายบริหารช่วยแก้ไขด้วย
ครับ 

นายนิกาย  รัตนเมือง เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน  ขออนุญาต 
นายก อบต. ทำความเข้าใจให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ  เกี่ยวกับถนนของหมู่ที่  ๘  

บ้านฝายป่าบัว  โดยเส้นทางหลักจะเป็นในส่วนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคามที่เป็นผู้รับผิดชอบ  ขณะนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
มาดำเนินการ ในเส้นทางตั้งแต่บ้านโนนแดง ไปยังบ้านไพรวัลย์  เป็น
จำนวนเงิน  ๒๐ ล้านกว่าบาท ซึ่ง อบจ.มหาสารคาม แจ้งว่าหาผู้รับจ้างเพื่อ
มาลงนามในสัญญาว่าจ้างอยู่  ส่วนอีกเส้นทางหนึ่งที่อยู่ในส่วนของชุมชน 
เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งผมเอง
ได้เห็นปัญหาดังกล่าว และได้ตั้งงบประมาณเพ่ือที่จะดำเนินการเป็นที่
เรียบร้อย โดยการจ่ายขาดเงินสะสม ผ่านสภาฯ เห็นชอบ และอยู่ระหว่าง
ดำเนินการตามระเบียบของทางราชการกำหนดต่อไป 

นายบุญมี  ปะเสทะโก เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  กระผม  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ นายบุญมี  ปะเสทะโก  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๘  ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับ

ถนนของ หมู่ที่ ๘  บ้านฝายป่าบัว ถนนเส้นดังกล่าว ชุมชนได้รวบรวมเงิน
และดำเนินการแก้ไขโดยเอาคอนกรีตมาเททับเป็นที่เรียบร้อย เพราะไม่
สามารถรองบประมาณของ อบต.หนองคูขาด ได้ ขอชี้แจงครับ 

นายสุทธินันท์ พรอินทร์ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุก 
รองปลัด อบต. ท่าน กระผมนายสุทธินันท์  พรอินทร์  ตำแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหาร

ส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด  
ขออนุญาตชี้แจงตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ  เกี่ยวกับถนนของหมู่ที่  ๘  บ้าน
ฝายป่าบัว  ซึ่ง อบต.หนองคูขาด ได้ดำเนินการจ่ายขาดเงนิสะสม เป็นที่
เรียบร้อย เพียงแต่ยังไม่ได้มีการดำเนินการ เพราะ อบต.หนองคูขาด ขาด
แคลนช่าง ตามที่ได้นำเรียนสภาฯ ไปเบื้องต้น ทำให้โครงการต่าง ๆ เกิด
ความล่าช้า  ซ่ึงหากต้องดำเนินโครงการฯ ของหมู่ที่ ๘  ก็จำเป็นที่จะต้อง
รื้อถอนในส่วนที่ชุมชนได้ดำเนินการแก้ไขไปก่อน เพราะ อบต.หนองคูขาด 
จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามแบบที ่อบต.กำหนด ตามที่สภาฯ ได้
เห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือช่วยเหลือและแก้ไขความเดือดร้อน
ต่อไป 

นางศริญญา ราชเจริญ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉัน 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๔ นางสาวศริญญา ราชเจริญ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๔  และเลขานุการสภาฯ  

ขอฝากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับถนน คสล.ของหมู่ที่  ๑๔  เพราะขณะนี้
ชาวบ้านเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เพราะเป็นหลุม เป็นบ่อ มีน้ำท่วมขัง 
อยากให้ฝ่ายบริหารได้พิจารณา หากจะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ 
ไดจ้ะดีมาก ถ้าหากจะรอเงินอุดหนุน ตามที่ฝ่ายบริหารได้ขอรับการ
สนับสนุนไปอาจชักช้าได้ 

 
-/นายสุทธินันท์... 



-๖- 
 

นายสุทธินันท์ พรอินทร์ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุก 
รองปลัด อบต. ท่าน กระผมนายสุทธินันท์  พรอินทร์  ตำแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหาร

ส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด  
ขออนุญาตชี้แจงตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ  ได้สอบถาม ซึ่งทาง อบต.ได้
ขอรับการสนับสนุนงบเงินอุดหนุนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากจะดำเนินการ
ตามท่ี สมาชิกสภาฯ ได้เสนอมา อาจเป็นการซ้ำซ้อน และอาจมีปัญหา
เกิดข้ึนได้ 

นายประเจน บุบผาแสง ขอบคุณฝ่ายบริหาร  สมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน  นะครับ  ตามทีฝ่่ายบริหารได้ 
ประธานสภาฯ ชี้แจงไปแล้วเกี่ยวกับการดำเนินโครงการต่างๆ ของแต่ละหมู่บ้าน อาจจะ

ล่าช้าไปบ้างเพราะบุคลากรของ อบต.มีไม่เพียงพอ  แต่ก็จะดำเนินการให้ได้
และแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ทุกโครงการ  ทุกหมู่บ้าน   
คณะผู้บริหาร หรือพนักงานส่วนตำบลท่านใดท่ีจะชี้แจง ประชาสัมพันธ์ 
หรือพูดคุยในวาระการประชุมนี้อีกหรือไม่  หากไม่มี  ผมขอปิดการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 
256๗  ครั้งที ่1 และขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และ
ทำให้การประชุมสภาฯ ครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ผมขอปิดประชุม 

 

เลิกประชุมเวลา     ๑๒.๓๐  น. 
 
 
ผู้จดรายงานการประชุม 
     
                  (นางศริญญา  ราชเจริญ) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด   
                            

 
ผู้รับรองรายงานการประชุม   
 
      

 (นายประเจน  บุบผาแสง ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด 

 

                            -------------------------------------------------------    
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    
         
     (นางบัวไข  คงประเสริฐ) 

สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบล หมู่ ๑๖ 
  

 
-/ (นางราตรี.. 



             -๗- 
 

(นางราตรี  แน่นอุดร) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๔ 

 
 
      
            (นายสุริยา  ลอยคลัง) 
          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๗ 


